



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2555

บุญทรงเตรียมหารือบล็อกเจรจาขายข้าวแบบจีทูจี 1 ล้านตัน

นายภคิน สมมิตร ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อเข้าพบประธานหน่วยงานจัดซื้อข้าว (บล็อก) ของอินโดนีเซีย เพื่อหารือแนวทางในการซื้อขายข้าวระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการทำข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับไทย ที่จะซื้อขายข้าวกับไทย 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ แนวทางการหารือของไทยได้เสนอขายข้าวขาว 5% ในโครงการรับจำนำปี 2554/2555 ของรัฐบาลจำนวน 1 ล้านตัน โดยจะเป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และตั้งเป้าหมายว่าจะขายในราคาใกล้เคียงกับราคาที่รัฐบาลรับจำนำมา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้ข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพสูง และเป็นผู้กำหนดราคาข้าวในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานายบุญทรง และคณะได้เดินทางไปประเทศต่างๆ เพื่อเจรจาขายข้าวแล้ว เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่มีนโยบายจะสำรองข้าวให้กับกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับ ซึ่งสนใจที่จะให้ไทยเป็นสถานที่ในการเก็บสำรองข้าวให้ รวมทั้งจะเจรจาเพื่อสำรองข้าวให้กับสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) และประเทศที่ต้องการบริโภคข้าวจากไทย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย เป็นต้น โดยทั้งหมดจะยึดหลักเดียวกันคือ ต้องเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาที่รัฐบาลรับจำนำไว้

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลไปขายข้าวแบบจีทูจีกับอินโดนีเซีย ก็ถือเป็นเรื่องดี แต่คงต้องดูแลให้รัดกุมทั้งเรื่องการส่งมอบ และคุณภาพข้าวเพื่อไม่ให้มีปัญหาการส่งมอบไม่ทันเวลา สำหรับการส่งออกข้าวโดยรวมในช่วง 4 เดือนแรกปี 2555 อยู่ที่ 2.24 ล้านตัน ลดลง 43.58%

ที่มา แนวหน้า

หวั่นต่างชาติแข่งตลาดข้าว

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียแม็งมาร์เก็ตติ้ง ผู้จัดจำหน่ายข้าวถุงแบรนด์ หงษ์ทอง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีบริษัทร่วมทุนของต่างชาติและคนไทยไม่ต่ำกว่า 2-3 บริษัทเข้ามาดำเนินธุรกิจค้าข้าวและส่งออกข้าวโดยเฉพาะ จากเดิมที่ต่างชาติจะรับซื้อข้าวต่อจากบริษัทส่งออกข้าวไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ การที่บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทในไทยจะทำให้รู้ข้อมูลเชิงลึกของข้าวไทย การสต็อกข้าวของรัฐบาล และมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างมาก ทำให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งทำให้มีคู่แข่งส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะที่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 จะส่งผลดีจากการที่ไทยสามารถขยายตลาดส่งออกได้มากขึ้น แต่อาจจะมีผลกระทบตามมา คือ ไทยเปิดธุรกิจข้าวอย่างเสรี แต่ประเทศเพื่อนบ้านกำหนดให้สินค้าข้าวเป็นกลุ่มสินค้าอ่อนไหวเป็นพิเศษ ไม่ได้เปิดเสรี 100% ซึ่งในอนาคตเมื่อเปิดเออีซีเต็มรูปแบบก็อาจมีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแข่งขันกับข้าวไทย และขายในราคาถูกกว่าไทย หากนโยบายของรัฐบาลยังใช้การรับจำนำอยู่

ด้านภาพรวมราคาข้าวในประเทศช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังทรงตัว เพราะการบริโภคข้าวยังอยู่ในระดับเดิม และไม่มีปัจจัยกระตุ้นมากนัก โดยตลาดข้าวสารบรรจุถุงในปีนี้อยู่ที่ 2 ล้านตัน จะเติบโต 4-5% จากปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่การบริโภคข้าวในประเทศปีนี้จะอยู่ที่ 10 ล้านตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์วอนจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มเป็นปีละ 2 ล้านตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าพบ ว่า ได้หารือถึงแนวทางที่จะทำให้การค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 5 ปี (ภายในปี 59) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ตามความประสงค์ของผู้นำทั้ง 2 ประเทศ โดยช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นแล้ว 18% โดยไทยได้เสนอให้จีนซื้อข้าวทุกชนิดจากไทยเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 2 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีซื้อขายอยู่ที่ปีละไม่ถึง 1 ล้านตัน และในช่วง 4 เดือนแรกซื้อจากไทยแล้วประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่ายไปตกลงกำหนดแผนส่งออกพร้อมกันแต่ละปีจะมีปริมาณเท่าไร

นอกจากนี้ ไทยยังได้ขอให้เอกอัครราชทูตจีนหารือกับรัฐบาลท้องถิ่นของจีน ให้ยืดระยะเวลา ผ่อนผันให้ผู้ส่งออกสินค้ามันเส้นของไทยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์มันเส้นในการส่งออก จากเดิมที่ส่งออกไปจีนแบบยกกอง และขึ้นสินค้าที่ทำเรือเหลียนหยุนก่าง แต่รัฐบาลท้องถิ่นสั่งห้ามนำเข้ามันเส้นจากไทย จนกว่าไทยจะปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพราะก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษ ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนยินดีช่วย แต่อยากให้ผู้ส่งออกไทยปรับวิธีการส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์แทน

ทั้งนี้ ได้ฝากให้เอกอัครราชทูตจีนช่วยผลักดันการส่งออกไก่สดแช่แข็งจากไทยเข้าไปในประเทศจีนมากขึ้น จากเดิมที่ส่งออกไม่ได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนก แต่จนถึงขณะนี้ ไม่มีไข้หวัดนกระบาดในไทยนานแล้ว และสหภาพยุโรปได้ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย จึงอยากขอให้จีนยกเลิกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เอกอัครราชทูตจีนก็ขอให้ประเทศไทยช่วยสนับสนุนให้อาเซียนทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับฮ่องกงด้วย จากเดิมที่มีการทำเฉพาะเอฟทีเออาเซียน-จีนเท่านั้น รวมถึงขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาให้ภาคเอกชนจากจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ที่ไทยมีแผนจะก่อสร้างในเร็วๆ นี้ด้วย

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ตปท.ใช้เออีซีอุบลธุรกิจข้าวไทย เอกชนเตือนรัฐบาลรับมือด่วน สิงคโปร์ตั้งบริษัทส่งออก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากลใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผลไม้ สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ภาคเอกชนได้แสดงความเป็นห่วงและต้องการให้ภาครัฐเร่งดูแลแก้ปัญหาการผลิตและปลูกข้าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 เข้ามาหาผลประโยชน์ และสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจของคนไทย เพราะพบว่าปัจจุบันมีหลายประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์เริ่มรุกเข้ามาทำธุรกิจข้าวในไทยแล้ว นอกเหนือจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยใช้พื้นที่แถบภาคเหนือปลูกข้าวหอมมะลิและส่งกลับไปขายหรือบริโภคในสิงคโปร์ รวมถึงมีการจัดตั้งบริษัทค้าข้าวระหว่างประเทศขึ้นในไทยเพื่อทำธุรกิจนำข้าวไทยส่งออกไปต่างประเทศด้วย จึงห่วงว่าอนาคตเมื่อเปิดเป็นเออีซีแล้วจะมีต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัท โรงสี ค้าข้าวในไทยมากขึ้น เพราะรัฐบาลไม่ได้สั่งห้าม ทำให้คนไทยที่ทำธุรกิจข้าวเดือดร้อน

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งกิจการข้าวในไทย ทั้งการเป็นนมมีนี่ (ตัวแทน) โรงสี หรือตั้งบริษัทค้าข้าวมีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นห่วงว่าหากเกิดการเปิดเออีซีน่าจะมีชาวต่างชาติไหลเข้ามาทำธุรกิจข้าวอีกมาก กระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย ทั้งการผลิต และการค้าอย่างมหาศาล เพราะรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอน และไม่มีมาตรการสำหรับดูแลอุตสาหกรรมข้าวเพื่อรองรับการเปิดเออีซีเลย

น.ส.กอบสุขกล่าวว่า อยากขอให้ภาครัฐสงวนอาชีพเกี่ยวกับข้าว ทั้งการค้า โรงสี ชาวนา เป็นอาชีพสำหรับคนไทย รวมถึงให้เร่งกำหนดการนำพันธุ์ข้าวเปลือกไปปลูกตามต่างประเทศ โดยอาศัยข้อกำหนดการทำคอนแทกฟาร์มมิ่ง เพื่อป้องกันการนำพันธุ์ข้าวไทยไปปลูกประเทศอื่น ทำให้ไทยเสียหายและไม่มีจุดขายในการแข่งขันได้ในอนาคต

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กล่าวว่า จะนำข้อมูลหารือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เพื่อเร่งจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมโดยเร็วที่สุด โดยจะมีเรื่องการทำหนดมาตรฐานข้าวแต่ละชนิดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการนำปัญหาในกลุ่มสินค้าผลไม้ ท่องเที่ยว และสิ่งทอมาปรับการทำยุทธศาสตร์ด้วย

"ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์หากจัดทำเสร็จ จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและบริการ รวมถึงช่วยกระจายรายได้แก่เกษตรกร ภาคธุรกิจเอกชนตามท้องถิ่น เพราะทั้ง 4 กลุ่มเกี่ยวข้องกับประชาชนและก่อให้เกิดสร้างงานรายได้มหาศาล" นางเบญจวรรณกล่าว

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า สินค้าส่งออกหลักใน 4 ตัวนี้ ข้าวไทยมีความทำหายมากที่สุด ทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำ ราคาแพงขึ้นมาก ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงเรื่อยๆ 4 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-เมษายน) ส่งออกข้าวลดลงเกือบ 50% และเห็นว่ารัฐบาลควรจะทำทบทวนและปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายรัฐใหม่ โดยลดผลกระทบจากการแทรกแซงตลาดและสร้างทางเลือกทดแทนซึ่งนโยบายเพื่อลดแรงกดดันเรื่องราคา ให้ความสำคัญกับการค้าชายแดนและประโยชน์จากการค้าเสรี เออีซี และกำหนดมาตรฐานข้าวไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ที่มา มติชน

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมประสาน ก.พาณิชย์ เปลี่ยนชื่อกำหนดพันธุ์ข้าว "ข้าวหอมจังหวัด" เป็น "ข้าวหอมมะลิ"

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2555 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานกระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนการเรียกชื่อและกำหนดพันธุ์ข้าวของข้าวหอมจังหวัดไปใช้ชื่อข้าวหอมมะลิแทน เนื่องจากกรมการข้าวได้ตรวจสอบสายพันธุ์แล้วพบว่าลักษณะทางด้านกายภาพและคุณภาพ มีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจแตกต่างกันบ้างคือ การปนกันของเมล็ดข้าว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเรียกที่ต่างกัน ทั้งนี้ อาจเพิ่มชื่อเรียกอื่นต่อท้ายเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของข้าวนั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยืนยันว่า การเปลี่ยนชื่อเรียกไปใช้ "ข้าวหอมมะลิ" ไม่ใช่เพื่อให้สามารถขายข้าวได้เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการเรียกให้ถูกต้องตามพันธุ์ข้าว อย่งไรก็ตาม กรมการข้าวยังต้องเข้าไปเร่งตรวจสอบลักษณะสายพันธุ์ให้แน่ชัดอีกครั้ง

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

รมว.พาณิชย์ มั่นใจไทยไม่สูญเสียตำแหน่งแชมป์ส่งออกข้าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยังคงยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก แม้ว่าหลายฝ่ายกังวลถึงราคาข้าวของไทยที่สูงเกินไปจะทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม และอินเดียมากขึ้น แต่ข้าวไทยมีคุณภาพที่ดีกว่า และขายได้ในราคาที่สูงกว่า แม้ปริมาณการส่งออกเริ่มลดลง ซึ่งขณะนี้ราคาส่งออกข้าวของไทยสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง ต้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 670 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยมั่นใจว่าช่วงครึ่งหลังของปีจะสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าวิกฤตหนี้ยุโรปจะส่งผลต่อการส่งออกโดยรวม แต่ข้าวยังเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคจึงไม่ได้รับผลกระทบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 3.17 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,092 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกข้าวของภาคเอกชน 3 ล้านตัน เป็นข้าวของภาครัฐ 1 แสนตัน และมั่นใจส่งออกข้าวไทยปีนี้น่าจะอยู่ที่ 9.5 ล้านตันได้แน่นอน

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

พาณิชย์ขายข้าว 2-3 แสตันแบบจตุจีให้สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยได้ลงนามความตกลงขายข้าวให้กับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ปริมาณ 2-3 แสตัน ในราคามิตรภาพ หลังจากนายดาโกเบิร์ต บานซิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ได้มาหารือพร้อมกับแสดงความจำนงขอซื้อข้าวจากไทยแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจตุจี และมีกำหนดการส่งมอบภายในปีนี้ ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เจรจากับโกตดิวัวร์ในรายละเอียดต่อไป

โดยปัจจุบันโกตดิวัวร์ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม พม่า และปากีสถานประมาณปีละ 9 แสน 3 หมื่นตัน ปริมาณเกินกว่าครึ่งหนึ่งนำเข้าจากไทย ที่สำคัญยังเป็นข้าวหอมมะลิมากกว่าครึ่ง โกตดิวัวร์ จึงเป็นผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-14 มิ.ย. 2555 มีจำนวน 329,803 ตัน มูลค่า 142.234 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 14 มิ.ย. 2555 มีจำนวนรวม 2.87 ล้านตัน มูลค่า 1.305 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 19% และมูลค่าลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.541 ล้านตัน มูลค่า 1.67 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามยังคงอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด เพราะผู้ซื้อจากต่างประเทศคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงอีก โดยข้าวขาว 5% ราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 386-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ เทรดเดอร์กล่าวว่า ราคาข้าวเวียดนามร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยที่การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูร้อน-ใบไม้ร่วงในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้เริ่มขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ โดยอาจจะมีการส่งออกได้ 2 ล้านตันภายในเดือนหน้า ซึ่งจากการที่ผลผลิตฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกข้าวที่เก็บไว้ตามแผนการกักเก็บสต็อกของรัฐบาลจะทำให้สต็อกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะลดลงอีก

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกเวียดนามบางส่วนกำลังประสบปัญหาจากการที่ผู้ซื้อจากจีนได้ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ผู้ซื้อจากจีนได้มีการสั่งซื้อข้าวเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ส่งออกต่างพอใจที่ขายข้าวได้ในราคาสูง แต่ผู้ซื้อจากจีนจะไม่เปิด L/C และเมื่อถึงช่วงที่ราคาข้าวของเวียดนามลดลง ผู้ซื้อจากจีนจึงได้ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอ้างว่ามีสินค้าเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกเวียดนามยังประสบปัญหาการปฏิเสธรับสินค้าจากผู้ซื้อจากจีน และกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

รัฐบาลได้อนุมัติข้อเสนอปรับเพิ่มราคาขั้นต่ำจากเกษตรกร (The minimum support price (MSP) of paddy) ในปีงบประมาณ 2012/13 เป็น 1,250 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 224 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา และ 1,280 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกเกรด A (ประมาณ 230 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ต่อต้น) ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (Commission for Agriculture Costs and Prices: CACP) แนะนำ ซึ่งนอกจากข้าวแล้วรัฐบาลก็จะเพิ่มราคาข้าวเปลือกชั้นต่ำของธัญพืชอื่น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการอาหารได้แสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลเพิ่มราคาข้าวเปลือกชั้นต่ำจากเกษตรกร เพราะจะทำให้รัฐบาลมีภาระทางด้านงบประมาณมากยิ่งขึ้น และอาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ ประธานคณะกรรมการว่าด้วยต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (CACP) ได้แย้งว่า ขณะนี้ต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนาเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,185 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 223 เหรียญสหรัฐต่อต้น) ซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะให้ชาวนามีกำไรประมาณ 5.5% จากการขายข้าวเปลือก

กลุ่มรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร (Empowered Group of Ministers: EGOM) จะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการเพิ่มปริมาณจัดสรรธัญพืชคือข้าวและข้าวสาลีให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านตัน โดยผ่านทางช่องทางร้านค้าปลีกในราคาถูก เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ว่างของโกดังสินค้าไว้รองรับผลผลิตในฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน รัฐบาลอินเดียมีสต็อกธัญพืชประมาณ 82 ล้านตัน ขณะที่ความสามารถในการเก็บสต็อกสินค้าของโกดังรัฐบาลมีเพียง 63 ล้านตัน เท่านั้น ซึ่งองค์การอาหารแห่งชาติได้เรียกร้องให้มีการใช้โกดังของเอกชนสำหรับเก็บสต็อกธัญพืชของรัฐบาลด้วย

มีรายงานว่า นับตั้งแต่รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวได้เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ปรากฏว่าอินเดียส่งออกข้าวไปแล้วเป็นประมาณ 6.805 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 2.2 ล้านตัน และข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 4.605 ล้านตัน

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าจากเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2555 อินเดียจะสามารถส่งออกข้าวได้อีกในปริมาณ 2.4 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 4 แสนตัน กับข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ตัวเลขการส่งออกข้าวของอินเดียระหว่างเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นเดือนสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของอินเดียในปี 2555 มีปริมาณมากถึง 9.205 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 2.6 ล้านตัน กับข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 6.505 ล้านตัน

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ ค่าเงินรูปีอ่อนลงอย่างมากจากประมาณ 49-50 รูปีต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 55.38 รูปีต่อ 1 เหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555) รวมทั้งปริมาณสำรองข้าวที่เกินจากรัฐบาลกำหนดเกือบ 3 เท่าตัวและราคาข้าวเปลือกชั้นต่ำจากเกษตรกรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียงตันละประมาณ 7,500 บาท เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านอุปสงค์ในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดการส่งออกข้าวของอินเดียด้วย

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

ปากีสถาน

ทางการปากีสถานตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. ไว้ที่ 4 ล้านตัน มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ก.ค.-มี.ค.) มีการส่งออกแล้ว 3.025 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิ 0.7 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2.3 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2011/12 ปากีสถานมีผลผลิตข้าว 6.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 28% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ ณ วันที่ 1 พ.ค. มีจำนวน 2.67 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 79 วัน) ลดลง 21.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 3.4 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้น 1% จากเดือน เม.ย. ที่มีจำนวน 2.64 ล้านตัน

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน 690,000 ตัน ลดลง 52% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.46 ล้านตัน ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 20 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้สต็อกข้าวที่อยู่ในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีประมาณ 800,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะที่ภาคครัวเรือนมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 1.18 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 40,000 ตัน (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวมถึงครั้งนี้แล้วจำนวน 420,000 ตัน) และจากประเทศอาร์เจนตินาและอุรุกวัยประเทศละ 30,000 ตัน (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากอุรุกวัยรวมถึงครั้งนี้แล้วจำนวน 150,000 ตัน)

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 70,000 ตัน และอุรุกวัย 30,000 ตัน คาดว่าราคาประมาณ 680-685 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา The Iraqi Grain Board

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมิถุนายน 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 466.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 463.9 ล้านตันข้าวสารของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 102.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554/55 ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็น 103.4 ล้านตัน ส่วนที่ประเทศจีนนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 141.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.05 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ เวียดนาม ญี่ปุ่น และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 466.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 104.4 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 104.1 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.13 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.38 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 35.73 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 35.4 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.4 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 มีการนำเข้า 1.95 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่นำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่นำเข้า 2.45

ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.18 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.95 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.2 ล้านตัน และมาเลเซียจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่ส่งออก 7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 8 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน

ที่มา USDA

